



เรื่อง น้ำตกป่าหวาย



รายละเอียด

สถานที่ตั้งน้ำตกป่าหวาย

ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพยุหะ จังหวัดตาก

ที่มาของน้ำตกป่าหวาย

คือ บริเวณน้ำตกมีต้นหวายอยู่เป็นจำนวนมาก สภาพโดยรอบเป็นป่าที่ยังคงความเป็นธรรมชาติและมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำตกมีจำนวนชั้นมากกว่า 100 ชั้น มีความสวยงามมาก การจัดเรียงตัวของหินแต่ละชั้น สภาพป่าบริเวณน้ำตกสมบูรณ์มาก มีไม้ตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ในบริเวณใกล้เคียงยังมีปล่องถ้ำนรกมีลักษณะเป็นอุโมงค์ลึกลงไปใต้ดินภายในเป็นถ้ำมีความลึกมาก จากคำบอกเล่าของคนในท้องถิ่นเล่าว่าเคยมีคนลงไปสำรวจและได้พบกับซากโครงกระดูกขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นซากสัตว์ที่ได้ตกลงไปตาย ด้านบนปากถ้ำมีน้ำตกไหลลงไปข้างในถ้ำและกระทบกับหินทำให้เกิดละอองน้ำมองเห็นเป็นสายรุ้ง มีความสวยงามมาก และพันธุ์ไม้บริเวณน้ำตกมีต้นหวายเป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่า "น้ำตกป่าหวาย"

การเดินทางเข้าสู่ น้ำตกป่าหวาย

เดินทางโดยใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1090 ตรงกิโลเมตรที่ 42 เข้าถึงหมู่บ้านป่าหวายเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร และจากหมู่บ้านป่าหวายถึงน้ำตกป่าหวานอีก 3 กิโลเมตร เดินทางเข้าชมน้ำตกป่าหวานอีก 30 เมตร ได้ เดินเข้าน้ำตกป่าหวาย ทางฝั่งขวามือ จะมีถ้ำเล็กๆอยู่ 3 ถ้ำ และเดินลึกลงไปข้างล่าง จะเจอต้นกระบากขนาดใหญ่ ที่คนสามารถเข้าโอบได้ถึง 20 คน



ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ข้อแนะนำ

1. หากต้องการชมความงามของน้ำตกจริงๆ ควรเดินเท้าลงไปตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้อีกประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเดินย้อนขึ้นมาตามน้ำตก ท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติ และยังมีพันธุ์ไม้ป่าหายากหลากหลายชนิดเป็นจำนวนมาก
2. ช่วงไปสายฝนต้นหนาว น้ำตกแห่งนี้จะสวยงามมากเพราะจะมีดอกไม้หลากหลายชนิดบานขึ้นบริเวณน้ำตก

ข้อควรระวัง

ช่วงฤดูฝนจะมีงู ตะขาบ สัตว์มีพิษอื่นๆ ชุกชุมมาก และการเดินเข้าสู่ น้ำตกมีความยากลำบาก

บริเวณที่พิกใกล้เคียง

ม่อนหมอกตะวันบ้านป่าหวาย

คำสำคัญ : น้ำตกป่าหวาย น้ำตก

ที่มา : <https://www.thai-tour.com/place/tak/phoppхра/1041>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2018-08-16

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=764&code_db=610002&code_type=TK003